

Số: /SKHCN-QLCN

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2020

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện
Quyết định số 1056/QĐ-UBND.HC
ngày 26/8/2009 của UBND Tỉnh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND.HC ngày 26/8/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành “Chương trình xây dựng nhãn hiệu một số nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1120/QĐ-UBND.HC ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (sau đây gọi tắt là *Quyết định 1056*).

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức đánh giá tổng kết tình hình tạo lập, đăng ký bảo hộ, quản lý sử dụng và phát triển các nhãn hiệu nông sản đặc thù theo Quyết định 1056, từ đó định hướng các nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan/ đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định 1056, cụ thể như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chọn danh mục các sản phẩm nông sản cần xây dựng nhãn hiệu, quy hoạch vùng sản xuất các mặt hàng nông sản đã đề ra; Tổ chức xây dựng quy trình sản xuất chuẩn cho từng loại sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm nông sản sẽ xây dựng nhãn hiệu; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các vấn đề kỹ thuật mới trong sản xuất nông sản chất lượng cao; Tổ chức hội thảo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất theo quy trình phù hợp đã xây dựng tại những vùng được quy hoạch; Xem xét và quy hoạch những loại sản phẩm ưu tiên chủ yếu với quy mô sản xuất lớn, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhằm giữ vững nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ cung cấp thông tin có liên quan đến dự báo về thị trường mua, bán nông sản nội địa và xuất khẩu, các thông tin có liên quan đến khuyến cáo cho người sản xuất.

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện công tác chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm nông sản thông qua các kỳ hội chợ triển lãm và trên website thương mại điện tử.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động tổ chức điều tra tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, tuyên truyền vận động thành lập và chọn các tổ chức sản xuất đăng ký nhãn hiệu tập thể, chức nhận; chỉ đạo tổ chức, bố trí sản xuất theo vùng quy hoạch tập trung nhằm đảm bảo việc xây dựng nhãn hiệu nông sản chất lượng cao; Giao đơn vị quản lý liên quan tham gia quá trình đăng ký, hỗ trợ các đơn vị sản xuất khi cần thiết, quản lý quy trình sản xuất, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận đã đăng ký nhằm đảm bảo sự ổn định của chất lượng sản phẩm, uy tín của thương hiệu; Hỗ trợ kinh phí cho việc khảo sát, điều tra tình hình sản xuất, thành lập các đơn vị sản xuất, hỗ trợ việc quản lý và phát triển nhãn hiệu nông sản đã và sẽ đăng ký bảo hộ theo mục tiêu yêu cầu của Chương trình; Thống kê các nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, đã đăng ký nhưng chưa được cấp văn bằng, chưa thực hiện đăng ký trên địa bàn, trong đó cần nêu rõ lý do chưa thực hiện; Kết quả thực hiện công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu sau bảo hộ.

Báo cáo bằng văn bản (*theo Đề cương báo cáo đính kèm tại Phụ lục*) đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, qua Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành (03 Võ Trường Toản, P.1, TP. Cao Lãnh). Đồng thời, đề nghị gửi file.docx (bản word) qua hộp thư điện tử huynhmai147@gmail.com để tổng hợp **chậm nhất ngày 04/5/2020.**

(Đính kèm Quyết định số 1056 và Quyết định số 1120 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự hỗ trợ Quý cơ quan/ đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD/PGD Tài (iDesk)
- Lưu: VT, QLCN (H.Mai).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Tài

Phụ lục
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG
NHÃN HIỆU MỘT SỐ NÔNG SẢN ĐẶC THÙ TỈNH ĐỒNG THÁP
GIAI ĐOẠN 2010-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

*(Ban hành kèm theo Công văn số...../SKHCN-QLCN ngày/4/2020
của Sở Khoa học và Công nghệ)*

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

(Tóm tắt một số kết quả nổi bật theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1056).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

(Đánh giá chung về kết quả đạt được; nêu rõ thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục).

III. ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

(Định hướng các hoạt động chính trong giai đoạn 2021-2025).

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

(Nêu các đề xuất, kiến nghị đối với các Cơ quan/ đơn vị liên quan, đối với UBND Tỉnh, và đối với Trung ương).